

Số: 198/BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị bức xúc của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 6377
	Ngày: 29.16.18
	Chuyên: Theo

Thực đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 164/HĐND-VP ngày 04/6/2018 về việc xem xét, giải quyết kiến nghị bức xúc của cử tri trước kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết, trả lời nội dung kiến nghị bức xúc của cử tri.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị và với trách nhiệm trước cử tri, UBND tỉnh trả lời cụ thể như sau:

1. Ban Dân tộc tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung tại Nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng; bàn giao mặt bằng tái định cư cho địa phương phân lô, cấp đất ở đối với 49 hộ dân nằm trong vùng sạt lở núi để xây dựng nhà ở trước mùa mưa bão năm 2018.

Trả lời:

Dự án định canh, định cư tập trung Nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư, hỗ trợ cho 49 hộ thực hiện định canh, định cư; khởi công ngày 25/12/2016, dự kiến hoàn thành ngày 25/7/2017. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện dự án bị chậm trễ so với kế hoạch, nguyên nhân do gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; dự án xây dựng trên địa bàn miền núi có vị trí, địa hình khó khăn; mưa lũ thường xuyên, kéo dài. Ngoài ra, còn có yếu tố chủ quan như bổ sung một số hạng mục phát sinh: Rãnh thoát nước dọc và gia cố lè tuyến đường ngoại vùng; gia cố lè và mái taluy tại vị trí cống thoát nước 3D1000; bổ sung cống thoát nước ngang đường; bậc cấp giảm tốc nên đến ngày 25/4/2018 mới hoàn thành xong khối lượng công việc.

UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, Ban Dân tộc tỉnh cùng Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh luôn đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu thi công xây dựng khắc phục những tồn tại và hoàn thành hồ sơ hoàn công để đảm bảo điều kiện tổ chức nghiệm thu theo quy định.

Ngày 15/6/2018, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức mời họp đối với các nhà thầu tư vấn, thi công xây dựng, đơn vị liên quan để bàn về công tác chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng dự án. Dự kiến nghiệm thu hoàn thành, bàn giao cho địa phương vào cuối tháng 6/2018.

2. Thực hiện kiểm tra, kiểm kê tài sản, hoa màu bị thiệt hại do nước ngập đến cao trình 129,5m để tiến hành bồi thường hỗ trợ cho nhân dân 2 xã Trà Thọ và Trà Xinh huyện Tây Trà.

Trả lời:

Sau khi lòng Hồ chứa nước Nước Trong tích nước vào ngày 20/12/2016, có 36 hộ dân kiến nghị có đất và tài sản bị ngập dưới cao trình 129,5m nhưng chưa được kiểm kê bồi thường trong khu vực lòng hồ thuộc huyện Tây Trà. Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Tây Trà, các xã Trà Thọ, Trà Phong, Trà Xinh và đơn vị tư vấn đo đạc địa chính (Trung tâm trắc địa và quan trắc môi trường Quảng Ngãi) tổ chức rà soát, kiểm tra hiện trường từ ngày 28-29/6/2017. Kết quả sau khi rà soát, hầu như toàn bộ đất đai và tài sản của 36 hộ dân nêu trên đã được đo đạc, kiểm kê và bồi thường trong các phương án bồi thường trước đây. Tuy nhiên, khuyết điểm của Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh là chưa có văn bản trả lời chính thức cho từng hộ dân; vì vậy UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý có văn bản trả lời chính thức cho từng hộ dân trong tháng 6/2018.

3. Việc cấp đất vườn, rừng, đất ruộng cho các hộ dân (Vì có trường hợp khi giao đất có hộ nhận thì không có sổ đỏ, hộ không nhận (do đất sạt lở không thể canh tác) thì được cấp sổ đỏ).

Trả lời:

Tình hình giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất hiện nay trên địa bàn huyện Tây Trà: Tổng diện tích đất khai hoang ruộng lúa nước là 10,25 ha, đã giao 8,35ha đất sản xuất cho 179 hộ, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 151/179 hộ. Tổng diện tích quỹ đất vườn rừng là 106,86 ha, đã giao 100,93 ha đất cho 103 hộ dân, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 75/103 hộ.

Còn lại 1,9 ha đất khai hoang ruộng lúa nước của 36 hộ và 5,93 ha đất vườn rừng của 07 hộ, tuy đã được vận động rất nhiều lần nhưng người dân không nhận đất sản xuất. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh giao cho UBND xã quản lý.

Số hộ còn lại đã nhận đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chủ yếu là do thay đổi thông tin về chủ sử dụng đất (cha, mẹ chuyển quyền sử dụng đất cho con, cháu,..), một số hộ chưa cung cấp thông tin để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sẽ phối hợp với UBND huyện Tây Trà giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho số hộ này trong năm 2018. Trường hợp 01 hộ thuộc xã Trà Thọ có đất vườn được cấp ven tuyến đường giao thông bị sạt lở tại một vị trí, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình

nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sẽ phối hợp với UBND xã Trà Thọ xem xét, giải quyết trong tháng 7/2018.

4. Khắc phục tình trạng các tuyến đường dân sinh và một số nương tước, tiêu của bà con nông dân trên địa bàn xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành bị hư hỏng do đơn vị thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây ra.

Trả lời:

Đối với các tuyến đường bị hư hỏng do quá trình thi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã có rất nhiều văn bản (từ ngày 20/4/2015 đến ngày 14/5/2018) đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sửa chữa và ngày 22/5/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 5379/BGTVT-CQXD yêu cầu VEC sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường cho địa phương. Đến nay, đã hoàn trả tuyến QL.24C; ĐT.622B, đang hoàn thiện các thủ tục để hoàn trả các tuyến còn lại trên địa bàn tỉnh.

Đối với nương tước, tiêu và các tuyến đường dân sinh trên địa bàn xã: trong quá trình sử dụng đường địa phương để thi công xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, VEC có làm việc và thống nhất với các chủ thể quản lý các tuyến đường ở địa phương về việc sửa chữa các điểm hư hỏng và hoàn trả cho địa phương. Do vậy, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành tiếp tục kiến nghị VEC và chỉ đạo UBND xã Hành Thuận phối hợp với VEC để thống nhất việc sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường dân sinh và một số nương tước, tiêu bị hư hỏng.

5. Xem xét, giao trả toàn bộ 32,57ha đất còn lại hiện Trung tâm giống mía Quảng Ngãi đang sử dụng cho nhân dân xã Hành Thiện, vì theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh về việc giao trả 15,57ha đất mà Trung tâm giống mía Quảng Ngãi đang sử dụng cho UBND huyện giao lại cho xã Hành Thiện là chưa phù hợp.

Trả lời:

Việc thu hồi đất của Trung tâm giống mía thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh giải quyết và ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 22/11/2016, nội dung tại Điều 1 Quyết định này thể hiện thu hồi diện tích 32,57 ha đất của Trung tâm giống mía thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Như vậy, UBND tỉnh đã thu hồi toàn bộ phần diện tích 32,57 ha của Trung tâm giống mía là phù hợp với ý kiến của cử tri xã Hành Thiện; bên cạnh đó, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Nghĩa Hành chỉ đạo UBND xã Hành Thiện tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân hiểu rõ và thực hiện đúng chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất; chỉ đạo UBND xã Hành Thiện lập kế hoạch sử dụng phần diện tích 15,57 ha để đưa vào sử dụng (*trong đó xác định rõ nhu cầu, diện tích đất cần sử dụng để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ yêu cầu*

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trường hợp chưa có nhu cầu sử dụng thì xem xét, cho nhân dân địa phương thuê đất theo mùa vụ hoặc từng năm, gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm tra, báo cáo UBND tỉnh trước khi thực hiện).

Đến nay, việc lập kế hoạch sử dụng phần diện tích 15,57 ha đất nêu trên chưa được UBND huyện Nghĩa Hành, UBND xã Hành Thiện thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 22/11/2016; từ việc chưa có kế hoạch sử dụng đất đối với phần diện tích 15,57 ha, dẫn đến phần diện tích đất này chưa được sử dụng nên Trung tâm giống mía sau khi thu hoạch mía đã tiếp tục cày đất để trồng mía trên phần diện tích đất này, làm phức tạp thêm tình hình quản lý, sử dụng đất tại Trung tâm Giống mía, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo đúng quy định của pháp luật về đất đai đối với Trung tâm Giống mía, xã Hành Thiện, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện.

6. Kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng bãi rác thải Nghĩa Kỳ bốc mùi hôi thối, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những hộ dân thôn An Định và thôn An Tân, xã Hành Dũng; trang trại heo tại xã Nghĩa Kỳ đã xả nước thải ra kênh chính, làm ô nhiễm nguồn nước kênh chính Thạch Nham.

Trả lời:

a) Tình trạng bãi rác thải Nghĩa Kỳ bốc mùi hôi thối

Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc (Công ty Miền Bắc) được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2760/QĐ-BTNMT ngày 08/11/2017, với công suất 2.500 kg/giờ.

Theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thì từ tháng 7/2018-9/2018 Dự án sẽ đưa vào nghiệm thu, chạy thử và đi vào vận hành chính thức. Tuy nhiên, trước tình hình bãi rác Nghĩa Kỳ do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi quản lý đã lấp đầy, để việc tiếp nhận, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các vùng lân cận được liên tục, không bị gián đoạn, UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty Miền Bắc sử dụng hố chôn chắt tro thuộc Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa làm hố lưu giữ tạm thời để tiếp nhận và xử lý rác thải.

Theo báo cáo của Công ty Miền Bắc, từ ngày 15/3/2018 đến nay, Công ty đã tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt khoảng 28 nghìn tấn của thành phố Quảng Ngãi, các huyện: Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, trong đó tháng 4

và tháng 5/2018 là 19.999 tấn, bình quân 333,3 tấn/ngày. Với lượng rác quá lớn đã gây nhiều khó khăn cho việc xử lý, dẫn đến hiệu quả xử lý chưa cao, làm phát sinh mùi hôi gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực bãi rác. Mặt khác, quá trình thi công xây dựng trong khuôn viên khu vực dự án có tồn đọng một lượng rác thải từ trước trong đất cũng gây bốc mùi hôi thối.

Ngay sau khi có phản ánh của người dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thực tế và yêu cầu Công ty Miền Bắc thực hiện ngay các biện pháp kỹ thuật xử lý môi trường tại khu vực tiếp nhận rác tạm thời, hồ chứa nước rỉ và khu vực thi công có lượng rác thải cũ tồn đọng. Từ ngày 18 -21/6/2018, Chi nhánh Công ty Miền Bắc đã tiến hành các biện pháp kỹ thuật như: phủ bạt hồ chứa nước rỉ, lắp đặt thêm các hệ thống phun xịt chế phẩm sinh học để xử lý mùi hôi, hệ thống cấp men vi sinh phân giải Xenluloz để phân hủy chất thải hữu cơ trong rác thải và nước rỉ rác, tăng cường phun xịt hóa chất để diệt ruồi nhặng tại khu vực hồ chứa rác và khu vực chứa phế liệu nhật rác của người lao động nhật phế liệu. Qua đó đã hạn chế được mùi hôi phát tán ra khu vực xung quanh bãi rác.

Ngày 22/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản yêu cầu Công ty Miền Bắc tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế mùi hôi phát tán ra bên ngoài môi trường; đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục công trình của Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt để đưa nhà máy vào hoạt động theo đúng thời gian, tiến độ đã cam kết.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cũng như tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt để kịp thời xử lý nhằm tránh sự cố xảy ra trong thời gian đến.

b) Về phản ánh trang trại heo tại xã Nghĩa Kỳ đã xả nước thải ra kênh chính, làm ô nhiễm nguồn nước kênh chính Thạch Nham

Qua kiểm tra, xác nhận thông tin cử tri phản ánh, hiện nay trên địa bàn xã Nghĩa Kỳ có trang trại heo của hộ ông Phạm Quang Một tại thôn An Hội Nam, xã Nghĩa Kỳ có vị trí xả nước thải ra kênh chính Thạch Nham. Vấn đề này, UBND huyện Tư Nghĩa đã kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu ông Phạm Quang Một phải hoàn thiện hồ sơ môi trường, khắc phục những sai phạm về môi trường, đảm bảo vệ sinh môi trường và xả thải trong quá trình chăn nuôi. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi và phối hợp với UBND huyện Tư Nghĩa để giải quyết trường hợp này.

7. Hiện nay có hàng trăm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã làm xong từ những năm 2005, 2006 nhưng không tổ chức phát cho nhân dân làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Trả lời:

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Phổ, đây là những tồn tại, vướng mắc đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2006 nhưng hiện tại không có hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; UBND huyện Đức Phổ đã chỉ đạo UBND các xã rà soát, thông báo cho các hộ dân và lập danh sách các trường hợp không có hồ sơ kèm theo biên bản xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2006, gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Đức Phổ để xem xét chuyển nghĩa vụ tài chính và giao giấy chứng nhận cho dân đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy (*có trong danh sách xét duyệt của UBND xã năm 2006*) hoặc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy (*không có trong danh sách xét duyệt của UBND xã năm 2006*).

Qua rà soát, phát hiện có 221 giấy chứng nhận đã được UBND huyện Đức Phổ ký duyệt (*hiện đang lưu giữ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Đức Phổ*), trong đó có 39 giấy chứng nhận được cấp năm 2005 và 182 giấy chứng nhận được cấp năm 2006 thuộc địa bàn xã Phổ Phong rơi vào trường hợp vướng mắc như trên. Hiện nay UBND các xã, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Đức Phổ và các cơ quan có liên quan đang tiếp tục giải quyết.

8. Tình trạng xe tải chở đất, cát, đá thi công san lấp mặt bằng cho các dự án đô thị tại thành phố Quảng Ngãi và các huyện chạy trên các tuyến đường chính vào giờ cao điểm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; làm rơi vãi vật liệu gây ô nhiễm môi trường và hư hỏng đường giao thông.

Trả lời:

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức 14.834 ca tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử phạt 25.126 trường hợp vi phạm, số tiền 20,677 tỷ đồng. Tuy nhiên quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông gặp một số khó khăn như: công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông chưa thể khép kín địa bàn vì không đủ lực lượng và trang thiết bị cần để triển khai đồng loạt trên tất cả các tuyến đường; việc tuân thủ quy định về tải trọng phương tiện, xếp hàng lên xe chưa được doanh nghiệp vận tải, lái xe nghiêm túc thực hiện; lái xe khi vận chuyển vật liệu đều cố tình tìm mọi cách để trốn tránh việc tuần tra, kiểm

soát tải trọng như: bố trí người cảnh giới, theo dõi thời gian, lộ trình hoạt động của lực lượng chức năng. Có trường hợp vi phạm chớ quá tải còn gây hấn, chống đối việc kiểm soát tải trọng của lực lượng chức năng.

Để xử lý triệt để tình trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên các tuyến đường, nhất là tại các địa bàn có các công trình, các điểm khai thác đất, cát sỏi, các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông để kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn vi phạm xảy ra, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, bảo vệ hệ thống kết cấu công trình giao thông.

Kính báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P. N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THbhai187.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính